

## บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 67 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 มีนิพนธ์ต้นฉบับเรื่องแรก โดย จิตต์ธรณี หะวะนิช และคณะ ตีพิมพ์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจทางรังสีหลอดเลือดดำโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กับสารที่บ่งชี้ที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ เพื่อแสดงกายวิภาคของหลอดเลือดดำที่แขน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพการทำงานขอไตต่ำหรือผู้ที่แพ้สารที่บ่งชี้ที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ และยังแสดงผลได้ชัดเจนกว่า ต่อมาเรื่อง การคัดกรองปัจจัยเสี่ยง การสำรวจความรู้ และความตระหนักในการป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกของทหารกองประจำการ โดย วาสนา นัยพัฒน์ และคณะ ได้ศึกษาทหารกองประจำการที่มีปัจจัยเสี่ยง ซึ่งหน่วยฝึกและผู้ทำการฝึกทหารใหม่ควรมีการเฝ้าระวังการเกิดโรคลมร้อนด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการฝึก เช่น ด้านระยะเวลาการฝึก การพักที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมและการใช้ธงสัญญาณความพร้อมในการช่วยเหลือได้ทันเวลาที่ และเรื่อง ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดระดับไขมันในเลือดของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในชุมชนทหาร โดย เพชรนาภาพร พลธร และคณะ ได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดระดับไขมันในเลือดของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในชุมชนทหาร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ทำให้โปรแกรมที่ออกแบบสามารถลดระดับไขมันในเลือดในกลุ่มอาสาสมัครได้

ส่วนบทความพื้นวิชา ได้แก่ การตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมของทารกก่อนคลอด โดย ปรีศนา พานิชกุล พบว่า วิชยาการและเทคนิคในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดมีการพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสตรีตั้งครรภ์ เพิ่มความสำเร็จในการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคใหม่และช่วยให้ได้ผลรวดเร็ว ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดนี้จะมีประโยชน์อย่างสูงในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกต่อไป และปกิณกะเรื่อง การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในชายหนุ่มไทย: ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข โดย บุญเต็ม แสงดิษฐ์ และคณะ

สมาชิกสามารถค้นหาเรื่องที่ถูกตีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และ download บทความในเวชสารแพทย์ทหารบก รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (pdf) จากเว็บไซต์ ของ ThaiJo ([www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj](http://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj)) และที่ เว็บไซต์ [www.rtamedj.pmk.ac.th](http://www.rtamedj.pmk.ac.th) พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

พ.อ.สุธี พานิชกุล  
บรรณาธิการ

